
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอบางมูลนาก 
ครั้งทื่ ๖/๒๕๖๖ 

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน 256๖ 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าประดาเหนือ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

  
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 52 คน 
1. นายสมศักดิ์  งามสม  ประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอบางมูลนาก 
2. นางสาศรีสมใจ เกตุแก้ว   เลขาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
3. นางวาสนา จันคนา  ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
4. นางสาวระวีวรรณ สาริการิน ชมรมผู้สูงอายุ ตําบลบางไผ่ 
5. นางสาวภูษณิศา โพล้งจั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ลําประดา 
6. นางปราณี ภูวธรรมแสง  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
7. นายลําจวน  ทองอ่ิม  ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตําบลวังสําโรง 
8. นางมณีรัตน์ เนียมเทศ  นักวิชาการสาธารณสุข PCC เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
9. นางทุเรียน แต้มทอง  ชมรมผู้สูงอายุ ตําบลภูมิ 
10. นางเพ็ญศรี พูลเส็ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตําบลบางไผ่ 
11. นางสมพร สุขสอน  ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตําบลภูมิ 
12. นายอเนก ชูศรี   ประธารชมรมผู้สูงอายุตําบลหอไกร 
13. นางเบ็ญจมาศ  กสิชีวิน  ผอ.รพ.สต.บางไผ่ รพ.สต. บางไผ่ 
14. นายอํานาจ  จันทรมณี  ผอ.รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
15. นางฉลวย  บุญผึ้ง  เลขาชมรมผู้สูงอายุ ตําบลห้วยเขน 
16. นางนิศาชล อุดมศิลป์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต. ห้วยเขน 
17. นางสมคิด  บัวมั่น  ผู้แทน ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วังตะกู 
18. นางสาวบุญเรือน วงศ์สมบูรณ์ เลขาชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วังตะกู 
19. นางศิรินาถ  บัวมั่น  ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วังตะกู 
20. นางรัตนพิมพ์ พรมสวัสดิ์  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.หอไกร 
21. นางมาลินี  ชูศรี   เลขาชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.หอไกร 
22. นายมงคล  แก้วทับ  เลขาชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ห้วยคต 
23. นางสาวบุญชู  โพธิ์คํา  ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ห้วยคต 
24. นางสาวกวย  ประดิษฐ์  อสม. รพ.สต.วังตะกู 
25. นางเพียร  อินทร์อ้าย  อสม. รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
26. นางสมบูรณ์  คํามา  อสม. รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
27. นางสมคิด กองจันทร์  อสม. รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
28. นางสมบัติ  ยศแพง  อสม. รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
29. นางสีไพร  แดงกลิ่น  ผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
30. นางเตือน  บุญผึ้ง   ผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
31. นายคมาคม  อินทร์อ้าย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 



32. นางสมหมาย  อ่อนตา  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
33. นางบังอร  คําช้าง  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
34. นายลัก  ทองคันทา  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ  
35. นางเรไร  นันทสุข  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
36. นางวิภาวดี แขวงอ้าย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
37. นางสมหมาย  ศรีอินทร์  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
38. นางสิริพร  วายุ   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
39. นางสะอ้ิง  หิตเทศ  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
40. นางสาวสมาน  พันธ์พงษ์  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
41. นางลําพึง  อิ่มละออ  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
42. นางสิทธิ์  ปานพลอย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
43. นางทองเลื่อน  เกตุชั่ง   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
44. นางสาวแมว  เฉลิมเชื้อ  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
45. นายนิคม  เล็กชูผล  ผอ.รพ.สต.วังตะกู  รพ.สต.วังตะกู 
46. นายจรัญ  ญาณกิจ  ประธานชมรม ผู้สูงอายุตําบลห้วยเขน 
47. นางจันทร์แรม  สีตะมา  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านลําประดาเหนือ 
48. นางนฤมล  ตาลเลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.คลองห้วยคต 
49. นางสาวรัตนา  ฝาเงิน  เลขา ชมรม ผู้สูงอายุตําบลลําประดา 
50. นางสาวเพ็ชรรัตน์  แสงบุญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.วังตะกู 
51. นางสาวกษมา  สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอําเภอบางมูลนาก  สสอ.บางมูลนาก 
52. นางสาวนภัสสรณ์  พุ่มพิศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ. บางมูลนาก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายหัฎฐะพล  เมฆอาภา  นายอําเภอบางมูลนาก 
2. นายทองสุข  พานพงษ์   นายก อบต.วังตะกู 
3. นางสาวศันสนีย์ ธีระกุล  ทต.หอไกร 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.๐0 น 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม 
 
ประธาน  ๑.  ขอขอบคุณท่านนายอําเภอทีใ่ห้เกียรติมาร่วมการประชุมสัญจรของชมรมในวันนี้รอบ
ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๖ และเป็นครั้งสุดท้ายตามแผนการดําเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินงานของแต่ละชมรม และเป็นการเยี่ยมชมกิจกรรม
ของแต่ละพ้ืนที่ จึงมีการจัดการประชุมสัญจรขึ้น   
ในเวทีการประชุม นี้เราได้เชิญแกนนําพลังบวรเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเราด้วย  มีท่านเจ้าคณะอําเภอบาง
มูลนากเป็นหลัก  ทั้งนี้ มีท่านเจ้าอาวาสวัดเครือเขาโค้ง ได้มอบพัดลม มาให้แก่ ชมรม เพ่ือใช้ประโยชน์ เราจึง มี
การมอบของขวัญวันเกิด / มอบของเยี่ยมให้กําลังใจ ผู้สูงอายุอายุเกินร้อย จะมอบในวันที่มีการประชุม หรือใน
โอกาสสําคัญ ๆ โดยนัดหมายกันผ่านกลุ่มไลน์  



 ๒. ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่ไปร่วมประชุม ที่ วัดทุ่งน้อย รวมทั้งขอบคุณเรื่องการจัดบูธ 
และรถ รับ-ส่ง แก่ ผู้สูงอายุที่ไปร่วมมหกรรมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองติดตามการประชุม  
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ  
๓.๑ การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
นายอเนก  : การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหอไกร 
อ.รัตนพิมพ์  :  การดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหอไกร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ทต.หอไกร มี
การจัดทํากิจกรรม และเก็บออมเงิน จากค่าตอบแทนวิทยากร สะสมไว้ แล้ว พากันไปเที่ยว ศึกษาดูงานที่ต่าง ๆ 
ที่ สมาชิกอยากไป กิจกรรมส่วนใหญ่ เน้น สันทนาการ และกิจกรรมเสริมอาชีพ มีทั้งนักเรียนใหม่ นักเรียนเก่า 
รวม ๔๓ คน เริ่มแรก เรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ครึ่งวัน) ปัจจุบัน เหลือ เดือนละ ๒ ครั้ง    
น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ :  ใช้หลักสูตรจากที่ไหนคะ   
อ.รัตนพิมพ์  :  เริ่มแรก ใช้หลักสูตรของ อบจ.พิจิตร  ใช้งบประมาณ จาก เงินอุดหนุนของ ทต.หอไกร และงบ
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหอไกร อีกส่วนหนึ่ง  
นายทรงพล  เลิศสถิตย์ : ตามที่ได้มีโอกาส ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมของโรงเรียน หอไกร ขอถามว่า คิด
อย่างไรจึงจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น 
อ.รัตนพิมพ์  :  เป็นเพราะเราเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเลยอยากมาทํา ทําแล้วมีความสุข มันได้ในสิ่งที่เราได้จาก
ตัวอย่างจากผู้สูงอายุในชมรม ได้มิตรภาพ ได้เห็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้ไปไหนเลย แล้วได้มีโอกาสไปเที่ยว เห็นแล้ว
เขามีความสุข เรายิ่งสุขใจกว่า 
ผู้แทน ทต.หอไกร : การดําเนินการแต่ละ... 
 
นางเบ็ญจมาศ กสิชีวิน : การดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลบางไผ่ (สูงวัยบางไผ่วิทยา) การดําเนินงานจาก
ผู้สูงอายุเรียกร้อง จึงของบประมาณจาก ทต.บางไผ่ ไปศึกษาดูงานที่ ตําบลไกรนอก อ.ศรีสําโรง จ.สโุขทัย แล้ว
กลับมาประชุมหารือกัน จัดทําหลักสูตร ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ เริ่มเปิดโรงเรียน ปี ๒๕๕๗ มี
นักเรยีนรุ่นแรก 47 คน หากใช้ งปม.จาก อบจ. ต้องเป็นนักเรียนใหม่เท่านั้น เราจึงใช้งบเป็นบางส่วน และใช้
จากงบ กองทุนตําบล มาร่วมจัดการด้วย จัดกิจกรรมมาทุกปี ต่อเนื่อง งดจัดกิจกรรมไป ๒ ปี เนื่องจากโควิด 
เท่านั้น มีการหิ้วปิ่นโต มารับประทาน อาหารร่วมกัน 
อ.เพ็ญศรี  :   การเข้าร่วมกิจกรรม เราช่วยกันจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร ต่าง ๆ เราเก็บไว้ใช้ในชมรม 
 
นายทรงพล  เลิศสถิตย์ :  การดําเนินงานผู้สูงอายุ ดําเนินการกันมา สิบกว่าปี มี อ.ประสิทธิ์ เหลือจาด มาร่วม
กันบุกเบิก แกนนํา อสม. และผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ โดยเริ่มมีการประชุมกันบ่อย ๆ ปัจจุบัน ยังมีการประชุมกันทุก
เดือน หมู่ละ ๒ คน (ผส. และ ผส.สํารอง)  สําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการสร้างโดย ผส.ในพ้ืนที่ ทําเป็น
อาคารเรียน ชื่อ เรือนแก้วฟ้า มีการบริจาคไม้ จากสมาชิกในชมรม ช่าง ในหมู่บ้าน ใช้เวลา ๖ เดือนแล้วเสร็จ 
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ และเริม่ โรงเรียน ผส. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ งบจาก อบจ.พิจิตร ส่วน ปี ๒๕๖๖ จะใช้งบประมาณ
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนผู้สูงอายุ  สําหรับกิจกรรม หลักสูตร 



ต่าง ๆ ไม่เน้นวิชาการมาก เน้นนันทนาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างการมีส่วนร่วมกัน อยากบอกให้พวกเรา
ไปร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้มากขึ้น  
น.ส.ภูษณิศา โพล้งจั่น : ตําบลลําประดา ให้ความสําคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งเรามี
ทุนคือตําบลจัดการตนเอง เพ่ิมเติมด้วยการขับเคลื่อนธรรมนูญตําบลรองรับสังคมสูงวัย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไท-
ยวน มาปรับเป็น ฐานเรียนรู้ “บทเรียนนอกตํารา” ศูนย์เรียนนรู้รองรับสังคมสูงวัย ตําบลลําประดา ตําบล
จัดการตนเอง  
อ.จรัญ  :  โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลห้วยเขน เปิดเรียน แล้ว ปิดตั้งแต่ ช่วง โควิด จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้เปิดกันอีก
เลย 
นางนิศาชล  อุดมศิลป์ : ชมรมผู้สูงอายุ ตําบลห้วยเขน มีการดําเนินงานชมรม อย่างต่อเนื่องมายาวนาน มีผู้ใหญ่
ใจดี บริจาคเงินเข้าชมรม ทุกเดือน ประมาณ เดือนละ ๓๐๐๐ บาท นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก
เดือน และมีจากการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลส่วนหนึ่ง มีการจัดทํา กายอุปกรณ์  
เก้าอ้ีนั่งถ่าย ไปแจกจ่ายให้สมาชิกท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ ในพ้ืนที่ 
ประธาน : หลังจากได้ฟังมาแล้ว ขอให้พระคุณเจ้า ได้แสดงความคิดเห็น ด้วยครับ 
ท่านเจ้าอาวาสวัดลําประดา : ความชรา มาเยือนทุกผู้ทุกคน จงภูมิใจว่า เป็นคนชรา นับว่าเก่งมาก ที่ผ่านชีวิตมา
ได้ คนหนุ่มสาว ต้องมาเรียนรู้ว่าทําได้อย่างไร   สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ดําเนินการกันมา มีการร่วมกันหา
รายได้ มีกีส่เสริมการทําในสิ่งที่แต่ละคนถนัด เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างทําขนม อาหาร ต่าง ๆ  สิ่งที่ควรมีการ
ส่งเสริมให้มากแก่ ผส. ควรเป็นการส่งเสริมการขยับ การเคลื่อนไหว ทางกาย ทางความจํา และสิ่งสําคัญควร 
เน้นเรื่องที่ป้องกันการมาหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ด้วย 
นายอําเภอ : กราบเรียน พระคุณเจ้า เจ้าคณะตําบลวังตะกู เจ้าอาวาสวัดลําประดา ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมดีใจที่ได้มีโอกาสมานั่งฟัง เรื่องเล่า สิ่งดี ๆ ที่ได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ   ในบางมูลนากมี
จํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิจิตรติดอันดับระดับประเทศด้วย  และนโยบายของ รมต.
มหาดไทย ให้ดูแลเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยด้วย  ผมเชื่อว่า ต้องมีฝ่ายสนับสนุนเพิ่มมากข้ึนมา
แน่นอน  ในส่วนตัวผม ได้มีโอกาส ไปศึกษาดูงาน ที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มา มีการดูแลผู้สูงอายุครบทั้ง 
๖ มิติ เลย มาเห็นภาพที่ตําบลลําประดา ดําเนินการรู้สึกไม่กังวลใจ ขอให้ทุกแห่ง ดําเนินการต่อเนื่องกันต่อไป 
นายจะช่วยพูดให้ในเวทีต่าง ๆ ของอําเภอให้ด้วยต่อไป  
ประธาน : ต้องขอขอบคุณ ท่านนายอําเภอ และพระคุณเจ้า  เดี๋ยวผมต้องไปหาพระคุณเจ้า เพ่ือร่วมการ
ดําเนินงาน พลังบวรร่วมกัน ได้รับความอนุเคราะห์ สิ่งของจัดชุดร่วมกันมอบให้ผู้ด้อยโอกาสกันต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การจัดทําแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗   
นางสาวกษมา  สุทรสุริยวงศ์ : การเตรียมจัดทําแผนเพื่อขอรับจากเครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอบางมูลนาก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจากงบ กองทุน สปสช. งบจาก อปท. งบกองทุนฟ้ืนฟู อบจ. งบจาก สํานักงาน
ประสานงานสังคมสูงวัย (สปสว.) อ.กัณณิการ์  
 เรามาเริ่มจาก ผลการคัดกรองสุขภาพ ๙ ด้าน ของผู้สูงอายุในอําเภอเรา โดย หมอคนที่ ๑ 
(อสม.) พบปัญหาภาวะถดถอยที่สําคัญ ดังนี้  การได้ยิน การมองเห็น การเคลื่อนไหว ความคิดความจํา ภาวะ
โภชนาการ และภาวะสุขภาพช่องปาก  ดังนั้นเราจะมีการจัดทําแผนเพื่อป้องกันภาวะถดถอยของผู้สูงอายุ 
 
 



 
นายอํานาจ จันทรมณี : จากปัญหาผู้สูงอายุอําเภอบางมูลนากท่ีได้จากผลการคัดกรอง นี้ มีความคิดว่า อยากให้
เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องใดก่อน ใช้การยกมือ แล้วนับคะแนนทีละข้อ มีผล ดังนี้ 
๑. การได้ยิน  
๒. (๓) การมองเห็น ///๘ 
๓. (๒) การเคลื่อนไหว เดินได้ช้า ไม่สะดวก มีข้อเข่าท่ีเสื่อม ///๑๑ 
๔. (๔) ความคิดความจํา ///๑ 
๕. ภาวะโภชนาการ  
๖. (๑) ภาวะสุขภาพช่องปาก  รับประทานอาหารไม่อร่อย ในการบดเคี้ยว /// 23 
 ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 
  ต้องทําตาม สุขภาวะผู้สูงอายุ (๘ข้อ) 
๑. ประชุมกันทุกเดือน แต่ละตําบล 
๒. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สัญจร) จากของจริง หอไกร บางไผ่ ลําประดา วังตะกู  
๓. ประสานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนในรูปแบบของ พลังบวร บ้าน วัด ราชการ 
๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกิจกรรม ๕ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ เทคโนโลยี (IT) 
๕. สนับสนุนให้มีวิทยากรสอนได้ทุกชมรม สุขภาพ การบริโภค(อาหาร) ออกกําลังกาย อารมณ์ 
๖. ขอรับงบประมารจาก กองทุน สปสช.อย่างน้อย ๑ โครงการ กองทุน พอช.(ซ่อมบ้าน) 
๗. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น เฟสบุค/ไลน์ เพ่ือขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ  
  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆจากคณะกรรมการ  
 ๕.๑ ชวนกันลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ ที่อยู่จริง  
ประธาน : จะมีการมอบเงินให้ในวันไปเยี่ยมถึงบ้าน ขอสนับสนุนจากคณะกรรมการแต่ละชมรมด้วย 
 
ประธานกล่าวปิด 
ปิดประชุมเวลา 1๕.00 น.  
 

                                                          
 
                                                        (นางสาวนภัสสรณ์  พุ่มพิศ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
 

                                                            
                                                   (นางสาวกษมา  สุนทรสุริยวงศ์)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                  
                                                       สาธารณสุขอําเภอบางมูลนาก 
 
 



 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอบางมูลนาก 
ครั้งทื่ ๖/๒๕๖๖ 

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน 256๖ 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล าประดาเหนือ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


